



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบภาคการสอบข้อเขียน และภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

๑. มหาวิทยาลัยขอประกาศผลการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่สอบ คัดเลือกได้	เลขประจำตัว สอบ	ตำแหน่ง/ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
		ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน	
๑	๗	นางสาวธัญญาลักษณ์ สร้อยวิเชียร	
๒	๑๔	นางสาวภคพร เพ็ชรตะกั่ว	
๓	๑๑	นางสาวพิชชาภา สันเกษม	
๔	๘	นางสาวอนันดา สุวรรณ	
๕	๔	นางสาวอนุธิดา งามเฉลียว	
๖	๑	นางสาวนงลักษณ์ สังสุข	
๗	๓	นางสาวประทุมพร เพียงแก้ว	
๘	๒	นางสาวพัชนี สุดดี	
๙	๕	นางสาวธัญญารัตน์ พูนน้อย	
๑๐	๑๒	นางสาวบรรพรรณ จัรทะมาตย์	
๑๑	๑๕	นายอัครพล ไชโย	
๑๒	๙	นางสาวชिरาภรณ์ ห่วงวงศ์	
๑๓	๑๓	นางสาวศิริกานต์ กรมภักดี	

๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดใบรายงานตัวที่ www.nmu.ac.th หัวข้อสมัครงาน
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วสแกนส่งกลับไปที่ Email : HR@nmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ประกาศ
จนถึง **วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓** หากไม่รายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวประชาชนและใบรายงานตัวฉบับจริงมาแสดงตัว
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ **๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓** ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔. ผู้สมัคร...

๔. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันโมฆะสำหรับผู้นั้น สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การจัดทำสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยจะทำสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราชเรื่อง การกำหนดมาตรฐานประจำตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สจ. ชูบัว

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร มขค.)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช